

Số: 13/NQ-HĐND

Lạc An, ngày 21 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LẠC AN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Sau khi xem xét Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 17/10/2022 của UBND xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân xã nhất trí tán thành báo cáo của UBND xã về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN và đồng thuận với UBND xã về nhận định những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023. Những nhiệm vụ, giải pháp thực kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội trong năm 2024, như sau:

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2024

- Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, tăng từ 4,5% đến 5,5% so với năm 2023.
- Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tăng từ 6,5% - 7,5% so với năm 2023.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng từ 6,5% - 8,5% so với năm 2023.
- Tổng thu nhập bình quân đầu người, đạt từ 81 - 85 triệu đồng/người/năm.
- Tổng thu và chi ngân sách đạt chỉ tiêu trên giao.
- Giữ vững tỷ lệ hộ sử dụng điện và sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%.
- Vận động 100% trẻ 5 tuổi được học mầm non, 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học đạt 100% và trung học cơ sở đạt 96-98% trở lên.

8. Tỷ suất sinh tăng 0,15‰ so với năm 2023. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về thấp còi, giảm 0,1% so với năm 2023; Phần đầu giữ vững tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95,23% dân số trở lên.

9. Giữ vững xã Nông thôn mới và tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao; giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; xã đạt chuẩn tiên tiến y dược cổ truyền; xã phù hợp với trẻ em; xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

10. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 97% trở lên và giữ vững 5/5 ấp đạt ấp văn hóa.

11. Giảm 20% số hộ nghèo trên địa bàn xã theo tiêu chí của tỉnh; Số lao động được giới thiệu việc làm 250 - 350 lượt lao động.

12. Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân và công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

13. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

14. Giữ vững xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai đưa ra hòa giải theo thẩm quyền đạt 100% đơn trên tổng số đơn tiếp nhận; các Tổ hòa giải cơ sở đưa ra hòa giải theo thẩm quyền từ 100% đơn trở lên trên tổng số đơn tiếp nhận và tỷ lệ hòa giải thành đạt 90% trở lên.

15. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở; Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Không có cán bộ, công chức, bị vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

II. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, Hội đồng nhân dân xã thống nhất các giải pháp của Ủy ban nhân dân xã, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Về kinh tế

Thường xuyên kiểm tra sửa chữa các tuyến kênh mương, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với các ngành cấp trên tổ chức tập huấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao suất. Theo dõi các loại sâu bệnh trên cây trồng, dịch bệnh trên vật nuôi để có biện pháp hướng dẫn nông dân điều trị kịp thời. Tập trung vận động nhân dân tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất như đăng ký mã truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng và tham gia mua bán sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã trên các kênh thương mại điện tử.

Triển khai có hiệu quả kế hoạch xây dựng Nông thôn mới theo Quyết định 2459/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 và Quyết định 2460/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND; Quyết định 2458/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã. Phần đầu

trong năm 2024 đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 2459/QĐ-UBND ngày 03/10/2022

Có kế hoạch thu hút phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bảo đảm tuân thủ theo quy hoạch chung của xã và đảm bảo môi trường gắn với khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ. Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi, kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.

Tăng cường thu hút các loại hình dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp phát triển. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư các cửa hàng tiện ích... để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng hoá giả, kém chất lượng, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết. Phối hợp thực hiện các chương trình bình ổn giá, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công được cấp trên phê duyệt. Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình trên địa bàn. Kịp thời sửa chữa, dặm vá thi công các tuyến đường giao thông hư hỏng, xuống cấp theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. Thường xuyên kiểm tra tình hình xây dựng trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ quỹ đất công ích trên địa bàn xã, triển khai phương án đấu giá đất công giai đoạn 2024-2029. Đẩy nhanh tiến độ xử lý đất thuộc Nông lâm trường chiến khu Đ được UBND tỉnh phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và khoán sản trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia kế hoạch phân loại rác tại nguồn giai đoạn 2023-2025. Phối hợp với cấp trên triển khai có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và thống kê đất năm 2024. Lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã Lạc An đến năm 2030.

Triển khai có hiệu quả quản lý các nguồn thu. Thực hiện chế độ khoán chi hành chính, đảm bảo chế độ thu chi hợp lý, tiết kiệm và đạt chỉ tiêu huyện giao; thực hiện thu đúng, thu đủ và chính xác các loại thuế Nhà nước quy định.

2. Về Văn hóa - xã hội

Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, ý thức trách nhiệm cho học sinh; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục, Hội khuyến học của xã và Ban đại diện cha mẹ học sinh của các cấp trường nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục. Duy trì, giữ vững phổ cập giáo dục - xóa mù chữ đạt chuẩn quy định và đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục tuyên truyền vận động và lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, kêu gọi sự hưởng ứng của toàn dân trong việc thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phấn đấu cuối năm đạt các chỉ tiêu về phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với Chương trình phát triển nông thôn mới, đầu tư các thiết chế văn hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, quản lý, hỗ trợ

các tổ công nghệ số cộng đồng kịp thời tiếp cận, cập nhật kiến thức cơ bản về chuyển đổi số kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế ở ấp. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế - dân số, phòng, chống dịch bệnh, không chế không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế; Giữ vững chuẩn quốc gia về Y tế, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Tiếp tục duy trì đạt chuẩn tiên tiến về y dược cổ truyền theo Quyết định số 647/QĐ-BYT ngày 14/02/2015 của Bộ Y tế.

Củng cố và mở rộng Bảo hiểm y tế theo hướng đa dạng hóa các loại hình bảo hiểm, phấn đấu giữ vững tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,23% dân số trở lên. Thực hiện tốt hơn nữa công tác dân số phát triển, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công cách mạng, các gia đình thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng xã hội gặp khó khăn. Quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, người khuyết tật được đảm bảo ổn định và ngày càng cải thiện đời sống phù hợp với điều kiện của địa phương. Phấn đấu giảm 20% số hộ nghèo trên địa bàn xã theo tiêu chí của tỉnh. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý thanh niên theo luật thanh niên.

Phối hợp nâng cao năng lực quản lý nhà nước và đẩy mạnh công tác đào tạo nghề của địa phương, phấn đấu cuối năm tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%, giới thiệu và giải quyết việc làm 250 - 350 lao động.

3. Về Quốc phòng, an ninh trật tự và tư pháp hộ tịch

Quốc phòng: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác quốc phòng, an ninh. Phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và đạt 100% chỉ tiêu trên giao; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội: Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để giữ vững an ninh trật tự. Đẩy mạnh phong trào "*Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc*". Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong nhân dân; Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền nhằm giảm tai nạn, va chạm giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tiếp tục thực hiện 02 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án cấp căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số, tập trung thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới

Tư pháp - Hộ tịch: Đảm bảo công tác trực giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sâu, rộng các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã. Tham mưu thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn, việc đăng ký quản lý hộ tịch theo đúng quy định của Luật Hộ tịch. Phấn đấu cuối năm 2024 giữ vững xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, đồng thời phấn đấu đến cuối năm hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai đưa ra hòa giải theo thẩm quyền đạt 100% đơn trên tổng số đơn tiếp nhận và các Tổ hòa giải cơ sở đưa ra hòa giải theo thẩm quyền từ 100% đơn trên tổng số đơn tiếp nhận và tỷ lệ hòa giải thành đạt 90% trở lên;

5. Công tác cải cách hành chính, nội vụ, tôn giáo, thi đua khen thưởng

Tập trung thực hiện tốt Đề án Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, thực hiện số hóa hồ sơ và dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Thực hiện tốt quy chế thực hiện luật dân chủ cơ sở trên địa bàn xã; Triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Tập trung tiếp nhận các chương trình hoạt động tôn giáo đăng ký thực hiện trong năm; thực hiện đăng ký thi đua và kịp thời khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc theo đúng quy định.

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao cho UBND xã và các ngành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm đảm bảo Nghị quyết hội đồng nhân dân xã được chấp hành và thực hiện đạt hiệu quả cao.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND xã Lạc An khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ mười ngày 21 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND, UBND và các Ban HĐND huyện;
- TT Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Trường các ấp;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Trung